

# ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๕๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๖

เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๗/ว๔๘๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้ปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วย คณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอ ราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ข้าราชการและรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้าย ให้หน่วยงานของรัฐลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (ล็อกสเปค) กองบังคับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดำเนินคดีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และ ส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นอีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบ ไปด้วยเชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยข้าราชการรถดูดโคลนให้หน่วยงานรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่าย ไม่ผ่าน คุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงาน สอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อรถขยะ -รถดูดโคลน ดังกล่าวหรือไม่

๒. ให้ตรวจสอบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว โดยให้รายงานผลการดำเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดนครพนมทราบ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อจังหวัดนครพนม จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ฤทธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

๒

กลุ่มงานกฎหมาย  
 เลขรับ 64  
 วันที่รับ ๒๕๖๑  
 เวลา ๑๑.๓๐ น. ๖.๑



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  
 เลขทะเบียน 2778 ๓.๑ ๙ มิ.ย. 2561 เวลา.....  
 ผ.บ.ท.  กง.บ.ก.  กง.กม.  กง.สส.  กง.กก.

ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๘๘๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

รับที่ 8526

วันที่ 4 มิ.ย. 2561

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปลงได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วยคณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ นายรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐ ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (สั๊วสเป็ค) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดำเนินคดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยนายรถดูดโคลนให้หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ดังกล่าว
๒. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว
๓. หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นของจังหวัดและเอกสารหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนก ยิงตรโกวิท)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๓๖

# ทูจริตรถขยะ-รถดูดโคลน ล็อกสเปกปั่นราคา 33อปท.

## ล็อกสเปกปั่นราคาคั้นละ7ล.แต่จัดซื้อ17ล. แถมไม่ได้มาตรฐาน-บก.ปปป.แกะรอยงูปี

ตำรวจ บก.ปปป.ประชุมเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ เอาผิดขบวนการฮั้วประมูลรถขยะ-รถดูดโคลน  
ครั้งใหญ่ ล็อกสเปกขายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ★ มีต่อหน้า 13

ทูจริตรถขยะ ☆ ต่อจากหน้า 1 บก.ปปป.ขยายผล พบข้อมูลการโหมโหมหลายพื้นที่ (อปท.) พบควมผิดแล้ว 33อปท. ส่ง ป.ป.ช.ดำเนินการ ที่ห้องประชุม บก.ปปป. ชั้น 4 ศูนย์ราชการ แล้วบางส่วน แลพฤติกรรมสุดแสนเหี้ยมคั้นละ 7 ราชการปี งบปี 2560. วันที่ 2 เม.ย. พล.ต.ต. สันมาท ผ่าแก้งค์ดอจัดซื้อ-จัดจ้าง จบราคา 17- หมดสิทธิราชการบก.ปปป. เป็เประทการประชม 10 ล้านบาท เรื่องแคงเพราะคดลอบยิงปลัด อบต. "โครงการหัดเนาครือขานองค้ทการต่อต้านทุจริตและ "ทรน้อย ชาติเจ็บ งบปี 58 หลังเข้าตัวรัง ป.ป.ช. ประพฤติชอบในภาครัฐ" หรือทุจริตฮั้วประมูล ถึงทะเลกรรมถือลดการจัดซื้อรถดูดโคลน งบปี 58 มี พ.ศ. 0. จักรกึ่งสาธรรองบก.ปปป. พ.ศ. 0. วาพุทธ



▲ ล้างโกง พล.ต.ต.กมล. เจริญรักษา บก.ปปป. ให้สัมภาษณ์กรณีพบข้อมูล การทุจริตจัดซื้อรถดูดโคลน-รถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 33 แห่งทั่วประเทศ ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.เอาผิดไปแล้วบางส่วน.

ดูว่าดี รองผบก.ปปป. พร้อมตัวแทนจาก 10 หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กองทัพอากาศที่ 1 กรมสรรพากร กรมบัญชี กลาง ตำรวจ บก.ป บก.ปอส. และ บก.ปอท.

หลังการประชุม พล.ต.ต.กมล.เผยว่า ที่ ผ่านมา บก.ปปป. พร้อมเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ร่วมกันตรวจสอบการ ฮั้วประมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปแล้ว 2 ลอต โดยลอตที่ 1 ข้าราชการและ ราชการยึดท้ายให้หน่วยงานของรัฐ ลักษณะเป็นการ ล็อกสเปก ทั้งนี้ บก.ปปป.ดำเนินการคดีรวม 21 อปท. ส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไปแล้ว 20 อปท. เหลืออีก 1 อปท. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้าน พ.ศ. 0. จักรกึ่งสาธรรองบก.ปปป. มี 12 อปท. ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ขงบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และแม่ฮ่องสอน ทั้งหมดยังพฤติ กรรมค้ายอดแรก ข้าราชการดูดโคลนให้หน่วยงานรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนเข้าไปผ่านคู่สมมติ ๗ มที่ท่าหนวด รวมทั้งรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการคดีของหน่วยงาน สืบสวน บก.ปปป. รวมทั้งเตรียมประสานผู้ว่าราชการ

